



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๑๒๗

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์)/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โดยให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตรต่อไป และให้แก้ไขหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการแก้ไขตามมติของที่ประชุม ดังกล่าว

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ วิทยาเขต คือ เปลี่ยนจาก หลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรับปรุง ในขณะเดียวกันนั้น หลักสูตรได้ดำเนินการบันทึกหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และสำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ คน คือ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ยังขาดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในส่วนผลงานทางวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ต้องนำเสนอหลักสูตรให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

ซึ่งทางหลักสูตรได้เร่งรัดการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์รายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงนำส่งข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เพิ่มเติม) ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยกรณีของการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลกระทบคือ วันที่ของการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นวันที่เผยแพร่ผลงาน เป็นระยะเวลาหลังจากที่หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (หลังจากวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) เกรงจะเกิดปัญหาในการพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย โดยทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตามที่เสนอและให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ